

Họ và tên: Đỗ Thanh Tuấn

Sinh ngày 10/10/1973

Đang sinh hoạt Chi bộ Phòng KTHT và BXT

Số điện thoại: 0919 541 454

Bài dự thi với chủ đề “ Tấm gương cô giáo Dạy tốt, học tốt”

Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo là nét đẹp văn hoá ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy thể hiện bằng thành tích học tập, sự kính trọng, lòng biết ơn của lớp lớp thế hệ học trò giành cho người thầy, cô và còn được đúc kết thành tục ngữ, thành ngữ lưu giữ suốt chiều dài của lịch sử giải phóng dân tộc: “Không thầy đố mày làm nên”; “Muốn sang thì bắc cầu Kiều/Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy” “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”; ... để tỏ lòng trân trọng, biết ơn dành cho nghề nhà giáo.

Hưởng ứng phong trào thi đua viết về tấm gương Người thật, việc thật trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hôm nay, tôi sẽ giới thiệu về một tấm gương tiêu biểu trong đội ngũ giáo viên của nhà trường. Cô đã tình nguyện là người lái đò thầm lặng, chèo lái con đò vượt thời gian, đưa các thế hệ đàn em đến bến bờ hạnh phúc. Đó là Cô Nguyễn Thị Diễm Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Cô Nguyễn Thị Diễm Thủy là con thứ 4 trong một gia đình có 5 anh chị em, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã thể hiện ý chí vượt khó trong học tập, rèn luyện, hăng hái tham gia nhiều hoạt động, luôn được bạn bè tin yêu, mến phục. Năm 1994 cô ra Trường và được điều động về công tác tại Trường Tiểu học A Phú Bình và đến năm 1996 theo chồng về dạy Trường Tiểu học A Hiệp Xương huyện Phú Tân cho đến nay đã hơn 30 năm công tác. Cô chủ nhiệm lớp 4C các em còn nhỏ hay tinh nghịch chọc ghẹo, quậy phá lẫn nhau, chịu khó mới giảng dạy được các em. Dạy trẻ nhỏ cũng như trồng cây non, trồng cây non được tốt thì sau này cây lớn lên sẽ tốt, dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các em thành người tốt. Trường Tiểu học A Hiệp Xương đã có rất nhiều cố gắng, thực hiện tốt sự chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo, đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện có nhiều gương điển hình học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị: “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trong những giờ lên lớp, Cô luôn tạo tình cảm thân thiện, niềm nở, gần gũi thương yêu giúp các em có hứng thú và niềm đam mê học tập và rèn luyện. Không chỉ truyền cho học sinh những kiến thức, Cô còn là một giáo viên chủ nhiệm giỏi người mẹ hiền thứ hai của các em học sinh, có chuyên môn vững vàng, uy tín với

đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Cô luôn hoàn thành tốt các công việc nhà trường, cấp trên giao phó, có nhiều sáng kiến trong công tác giảng dạy. Thành tích mà cô đạt được là niềm vinh hạnh lớn đối với bản thân và góp thêm vào thành tích vượt trội cho nhà trường. Cô Nguyễn Thị Diễm Thùy rất tích cực tự học, tự sáng tạo, tận tụy, nhiệt huyết với nghề, giúp các em có đạo đức và tri thức tốt, là mầm non phát triển, thế hệ để giúp ích cho mai sau. Trong công tác cô luôn thẳng thắn, trung thực, luôn giữ mối đoàn kết hài hòa với đồng nghiệp, với mọi người xung quanh, được đồng nghiệp, nhân dân và học sinh quý trọng. Cô đã được tặng thưởng nhiều Giấy khen, Bằng khen, kỷ niệm chương... cao quý của UBND huyện, tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác giảng dạy. Những cố gắng nỗ lực của cô góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của nhà trường, của nền giáo dục trong xã Hiệp Xương và góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Gương sáng của Cô Nguyễn Thị Diễm Thùy rất là quý báu trong học tập và giảng dạy, trong cuộc sống gia đình và xã hội. Trong công tác ai cũng có ít nhiều khó khăn, có nhiều ước mơ hoài bão. vượt khó và học tập tốt làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh là nguồn động viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp tục phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống./.

Người dự thi

Đỗ Thanh Tuấn